



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง	สื่อ
1. สศก. ติดตามรายงาน World Bank	แนวหน้า
2. ระวัง...ตึกแทนทะเลทราย ย้ำรอยหนอนกระทู้ข้าวโพด	ไทยรัฐ
3. คอลัมน์: ซอกแซกอาเซียน	แนวหน้า
4. ผลผลิตพุ่งส่งออกจีนดีเยี่ยงสอทุบราคาผลไม้ร่วง	thansettakij.com
5. ตั้งพนักงาน จนท. บังคับใช้กม.ป้องกันทารุณกรรมสัตว์	แนวหน้า
6. คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: เตรียมปิดอ่าวให้ปลาผสมพันธุ์	มติชน
7. สฎีพิเศษ: อ.ส.ค. จัดประกวดโคนม ครั้งที่ 37 ชิงถ้วยพระราชทานในหลวง ร.10	สยามรัฐ
8. ภาพข่าว: สังคมธุรกิจ: ซีพีเอฟ ร่วมขับเคลื่อนโครงการ Green City by MOAC	ข่าวหุ้น
9. ภาพข่าว: NATIONzone UPDATE: มอบนโยบายสหกรณ์จังหวัด	กรุงเทพธุรกิจ
10. คอลัมน์: คลุกวงใน	คมชัดลึก
11. ผวาทะเลหนุนสูง ระลอกใหม่ กปน. เล็ง 7 – 10 ก.พ.	เดลินิวส์
12. ชวนวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านโป่งกระทิง ดันสับปะรดขึ้นห้างโมเดิร์นเทรด	เดลินิวส์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : สศก. ติดตามรายงาน World Bank

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 14163 หน้า : 8(บนขวา)

สศก.ติดตามรายงานWorld Bank ■ เนะปฏิรูปภาคเกษตรยกระดับสู่ท.มีรายได้สูง

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)เปิดเผยถึงการเปิดตัว “รายงานตามติดเศรษฐกิจไทยของธนาคารโลก ฉบับที่ 40” (Launch of the 40th edition of Thailand Economic Monitor: Productivity for Prosperity) จัดโดยธนาคารโลก (World Bank) เมื่อวันที่ 17 มกราคม ซึ่งสศก.ร่วมงานดังกล่าว เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของไทยและนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศไทย ช่วงปีที่ผ่านมา โดย World Bank ระบุว่า ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2562 ขยายตัวต่ำจากความไม่สงบของสถานการณ์การค้าและการเมืองภายนอก ประกอบกับปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงในประเทศ ส่งผลให้การส่งออกสินค้าของไทยลดลง แต่การขยายตัวของ GDP ยังคงได้รับแรงหนุนจากภาคบริการเป็นหลัก

รายงานดังกล่าว World Bank เน้นประเด็นที่เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตต่อความรุ่งเรืองภายใต้บริบทเศรษฐกิจไทยช่วงเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง หากประเทศไทยต้องการบรรลุเป้าหมายที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี 2580 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไทยต้องมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ สูงกว่าร้อยละ 5 ต่อเนื่องจนถึงปี 2568 โดยต้องปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในภาคเกษตร ซึ่งมีการจ้างแรงงานในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 30 ของกำลังแรงงานทั้งหมดในประเทศไทย และนับว่ามีสัดส่วนสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจและระดับรายได้ต่อ

หัวแบบเดียวกัน อาทิ มาเลเซีย มีสัดส่วนแรงงานในภาคเกษตรเพียง ร้อยละ 11 นอกจากนี้ แรงงานภาคเกษตรไทยยังมีผลิตภาพไม่สูงนัก จึงส่งผลให้การเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจไทย ยังไม่สมบูรณ์ ดังนั้น การเพิ่มผลิตภาพของแรงงานและการลงทุนในภาคการเกษตร ควบคู่กับการดำเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพ อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพความยั่งยืนของการลงทุนด้านชลประทาน การเพิ่มงบประมาณเพื่อการวิจัยและโครงการส่งเสริมเกษตรกรรม จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจดังกล่าว

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯดำเนินการที่สอดคล้องกับข้อเสนอเชิงนโยบายของ World Bank ในการปฏิรูปโครงสร้างเพื่อเพิ่มผลิตภาพในภาคเกษตรกรรมของไทย ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลแก่เกษตรกรเพื่อยกระดับเกษตรกรสู่ Smart Farmer การดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) การลงทุนเพิ่มพื้นที่ชลประทาน การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์พืชและสัตว์ให้ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม โดยโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการอยู่นั้น จะช่วยเพิ่มผลผลิตและยกระดับผลิตภาพในภาคเกษตรกรรมของไทยให้ดีขึ้น และช่วยสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี 2580



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อข่าว : ระวัง...ตึกแตนทะเลทราย ยัรรอยหนอนกระทูข้าวโพด

วันหยุดสัปดาห์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.

ฉบับที่ : 22661 หน้า : 7(กลาง)

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(สศก.) เผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของตึกแตนทะเลทราย (Desert Locust) จากรายงาน นายธนวรรษ เทียนสิน อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ กรุงโรม และประธานคณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก (CFS) ว่าขณะนี้องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กำลังติดตามสถานการณ์การระบาดของตึกแตนทะเลทรายนับพันล้านตัว อันมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการขยายพันธุ์ของตึกแตน ทำให้การแพร่ระบาดที่มีความรวดเร็วและรุนแรงที่สุดในรอบ 25 ปี



ได้แพร่ระบาดไปแล้วใน 7 ประเทศของทวีปแอฟริกา เคนยา เอธิโอเปีย เจริเทรีย โซมาเลีย ซูดานใต้ ยูกันดา จิบูตี และ

เท่ากับกรุงโรมภายในวันเดียวสามารถกัดกินอาหารได้เท่ากับปริมาณบริโภคอาหารของประชากรทั้งประเทศเคนยาในหนึ่งวัน นอกจากนี้ ผุ่ตึกแตนยังส่งผลกระทบต่อเครื่องบิน โดยพบว่าตึกแตนจำนวนมากพุ่งชนบริเวณส่วนหัวและใบพัดของเครื่องบิน

นายระพีภัทร์เผยอีกว่า ผุ่ตึกแตนทะเลทรายสามารถกัดกินพืชได้ทุกประเภทฉะนั้นหน่วยงานภาครัฐของไทยจำเป็นต้องเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โดยการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมในการยกระดับการตรวจสินค้าเกษตรที่ผ่านเข้า-ออก และตรวจแมลงศัตรูพืช ณ ด่านกักกันพืชในทุกช่องทางเพื่อป้องกันพืชหรือตัวอ่อนของตึกแตนที่ปนเปื้อนมากับสินค้าเกษตร รวมถึงการวางแผนเตรียมการรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้พืชที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการระบาดของตึกแตนทะเลทราย ได้แก่ พืชที่จะเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวในช่วงหน้าแล้ง โดยเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน อาทิ ข้าวนาปรัง อ้อย โรงงานและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์.

ระวัง...ตึกแตนทะเลทราย ยัรรอยหนอนกระทูข้าวโพด





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: ชอกแซกอาเซียน

วันหยุดสัปดาห์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 14163 หน้า : 8(บนซ้าย)



มาว่ากันต่อในเรื่องของพระราชบัญญัติ
คุ้มครองการดำเนินงานของสำนักเลขานุการ
องค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม
พ.ศ.2559 นะครับ

สาระสำคัญของพระราชบัญญัตินี้
มีอยู่เพียง 4 มาตรา คือ มาตราที่ 4 ถึง
มาตราที่ 7 นอกเหนือจากมาตราดังกล่าว และ
ท้ายสุดที่โดยมาตรฐานในการเขียนกฎหมาย
ต้องมี ดังที่กระผมได้กล่าวไปแล้วในฉบับที่
ผ่านมา ส่วนการเล่าถึงสาระสำคัญเหล่านี้
ผมขออนุญาตว่ารวมๆ กันไปโดยไม่แยกพูด
เป็นรายมาตรา เพราะมีเจตนา เดียวจะกลายเป็น
เป็นเลขเซอร์คำราชาภิเษกไป

เริ่มแรกในการคุ้มครองสำนัก
เลขานุการแอปเตอร์ หรือบางคนชอบเรียก
สั้นๆ ว่า ฝ่ายเลขฯแอปเตอร์ พระราช
บัญญัติได้กำหนดให้สำนักงานแอปเตอร์เป็น
นิติบุคคล และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
อันนี้ขอเน้นก่อนนะครับว่า การคุ้มครอง
ของพระราชบัญญัตินี้ นั้น คุ้มครองเฉพาะ
สำนักเลขานุการที่ตั้งอยู่ที่อาคารสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้แก่ ทรัพย์สิน
บุคลากร และสิทธิประโยชน์ต่างๆ นะครับ
หากแต่ไม่ได้รวมไปถึงการคุ้มครองตัวองค์กร
สำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม
ซึ่งถือเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลหรือระหว่าง

ชาติ ที่บรรดาประเทศสมาชิก 13 ประเทศร่วมกันจัดตั้ง
ขึ้นตามข้อตกลงแอปเตอร์ เพราะนั่นเป็นกิจการนอกเขต
อำนาจของทางการไทยเรา ข้อดีของสภาพการเป็นนิติบุคคล
ของฝ่ายเลขฯแอปเตอร์นี้ เห็นได้ชัดประการแรกเลย
ก็คือสามารถทำนิติกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง



ในสมัยก่อนฝ่ายเลขฯแอปเตอร์ เวลาจะทำธุรกรรม
ต่างๆ กับธนาคารไทย จำเป็นต้องอาศัยในนามของ สศก.
เพราะเป็นหน่วยงานระดับนิติบุคคลไทย ที่ได้รับมอบหมาย
ให้อำนวยความสะดวกให้แอปเตอร์ แต่ปัจจุบันไม่ต้องแล้ว
ฝ่ายเลขฯแอปเตอร์ สามารถทำธุรกรรมต่างๆ กับธนาคาร
ได้โดยตรง ตลอดจนสามารถจัดซื้อจัดจ้างกับภาคเอกชน
ได้โดยอิสระ และมีผลผูกพันตามกฎหมายไทย กล่าวคือ
สามารถฟ้องร้องและถูกฟ้องร้องได้ในขณะเดียวกัน แต่
กระนั้น สำนักเลขานุการแอปเตอร์ก็มีใช้ส่วนราชการของ
สศก. หรือส่วนราชการใดๆ แห่งราชอาณาจักรไทย ที่จะ
ต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบของทางการไทย ไม่ว่าจะ
เป็น สตง. หรือ ปปช.หรือหน่วยตรวจสอบไทยอื่นๆ ในทุกกรณี
หากแต่ต้องถูกตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีเอกชนที่
ระเบียบกำหนดว่าทุกปี ฝ่ายเลขานุการแอปเตอร์ต้องมี
การจ้างให้ดำเนินการเป็นรายปีเมื่อสิ้นปีปฏิทิน แล้วจะต้อง
นำเสนอคณะมนตรีแอปเตอร์ หรือ APTERR Council



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: ซอกแซกอาเซียน

วันหยุดพิเศษที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 14163 หน้า : 8(บนซ้าย)

ในที่ประชุมประจำปีอีกด้วย

ความเป็นไปในเรื่องความเป็นนิติบุคคลนี้ เสด็จในยุคที่ผมมาเป็นผู้บริหารสำนักเลขานุการแอมเตอร์ ตั้งแต่ ปี 2559 ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างที่มีพระราชบัญญัติฉบับนี้พอดี ก็ได้มีการปรับปรุงแบบแผนและวิธีการบริหารงานกันขนานใหญ่ แล้วเราก็ได้มีการประชาสัมพันธ์สำนักงานกัน เริ่มตั้งแต่ผมได้จัดงานวันครบรอบสถาปนาการจัดตั้งแอมเตอร์ ที่ออฟฟิศ โดยจัดนิทรรศการย่อยๆ ถึงที่มาและวิธีการดำเนินงาน ตลอดจนความสำเร็จของการทำงาน ที่สำคัญคือ ได้เชิญบุคคลสำคัญมาร่วมงานและร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่จัดแบบง่าย ๆ บุคคลสำคัญที่ผมและทีมงานเชิญ เช่น ท่านเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกแอมเตอร์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ท่านเลขาธิการ สศก ท่านนายกสมาคมชาวนาต่าง ๆ นายก ผู้ส่งออกข้าว นายก โรงสี และผู้มีเกียรติอื่น ๆ บรรยากาศชื่นมื่นดี แม้ว่าตัวท่านทูตประเทศต่างๆ อาจติดภารกิจไม่ได้มาร่วม แต่ก็ยังส่งผู้แทนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนไม่น้อยทีเดียว

การประชุมสัมพันธ์องค์กรอีกวิธีหนึ่ง คือ การออกไปจัดนิทรรศการครับ ผมและคณะอาศัยว่า ที่กรมการข้าว ได้มีการจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 5 มิถุนายน เขามีบูธให้สามารถจองเพื่อจัดนิทรรศการได้ ทางพวกเราได้อาศัยจังหวะนี้เข้าไปร่วมจัดนิทรรศการให้สาธารณชนได้รู้จักกับองค์กรของเราให้มากขึ้น นอกจากนี้ ผมยังได้ออกอากาศรายการวิทยุตอนเช้า ชื่อ ภูมธอร์นิ่งอาเซียน ซึ่งเป็นรายการที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นไปของประเทศในอาเซียนด้วย ก็คงจะช่วยให้สำนักเลขานุการแอมเตอร์ ได้มีโอกาสผ่านหูผ่านตาท่านผู้อ่านบ้างละครับ

ชาญพิทยา นิมพาลี



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ thansettakij.com

หัวข้อข่าว ผลผลิตฟุ้งส่งออกเงินเพียงส่อทุบราคาผลไม้ร่วง

วันหยุดสัปดาห์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.

ฉบับที่ : - หน้า : -

The screenshot shows the ThaiSETTAJ website interface. At the top, there are market indices: Value 1,000 MUSD, Value 1,000.00 -0.00%, Value 1,000.00 MUSD, Value 1,000.00 -0.00%, and Value 50. Below the header, there is a main news article titled "ผลผลิตฟุ้ง-ส่งออกเงินเพียงส่อทุบราคาผลไม้ร่วง" (High production - export revenue only suggests falling fruit prices). The article includes a photo of two men, a sub-headline "ส่งออกผลไม้ภาคตะวันออก 3 พฤศจิกายน 2 เดือน ผลผลิตสูง ไร้สิทธิประโยชน์จากอินเดีย กระทบต่อผลผลิตผลไม้ภาคตะวันออก", and a large image of various fruits. The text discusses the impact of high production and the loss of preferential trade agreements on the agricultural sector. To the right of the article, there are several smaller news snippets and advertisements. At the bottom of the page, there is a QR code and a link to the website.

รหัสข่าว: I-I200205003863

หน้า: 1 / 1



InfoQuest Limited | 888/178 Ploenchit Rd., 17th FL Mahatun Plaza Bldg., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com

ตั้งพนักงานจนท.บังคับใช้กม.ป้องกันทารุณกรรมสัตว์

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยถึงความก้าวหน้าการออกกฎหมายลำดับรองของพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยให้ข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นคือ ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดกรุงเทพมหานคร และปลัดเมืองพัทยา เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมฯ ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

“การแต่งตั้งให้ท้องถิ่นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมฯ เป็นการแต่งตั้งเพิ่มเติม ซึ่งเดิมมีประกาศกระทรวงเกษตรฯแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมฯ ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 คือ อธิบดีกรมปศุสัตว์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการกอง/

สำนักที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค สำนักงานปศุสัตว์เขต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ” อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว

สำหรับอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมฯ เป็นไปตามมาตรา 25 แห่งพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมฯ 1) มีหนังสือเรียกเจ้าของสัตว์ ผู้แทนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ ผู้ดูแลสถานสงเคราะห์สัตว์หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการตามพ.ร.บ.นี้ 2) เข้าไปในสถานที่ใดๆ เพื่อตรวจสอบ เมื่อได้รับแจ้งหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการทารุณกรรมสัตว์ตาม พ.ร.บ.นี้ ซึ่งการเข้าไปในสถานที่เพื่อตรวจค้นต้องมีหมายค้น เว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อว่าหากเน้นซักถามจะเอาหมายค้นมาได้ จะมีการขังข้าย ชุกซ่อน หรือทำลายหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำความผิด ให้ดำเนินการค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น แต่

ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการค้น

3) สั่งให้หยุดซึ่งยานพาหนะเพื่อตรวจสอบ เมื่อรับแจ้งหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการ ทารุณกรรมสัตว์ตามพ.ร.บ.นี้ 4) ยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากของสัตว์ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าถูกฆ่าหรือถูกทารุณกรรม รวมทั้งเอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.นี้ เพื่อเป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดี 5) นำสัตว์ที่ถูกทารุณกรรมไปตรวจรักษาหรือช่วยเหลือสัตว์ที่ตกอยู่ในภัยอันตราย ในกรณีที่น่าเชื่อว่าสัตว์นั้นไม่มีผู้ใดให้การรักษาหรือช่วยเหลือ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการกระจายอำนาจให้ดูแลสัตว์อย่างทั่วถึง ซึ่งกรมปศุสัตว์ยังทำหน้าที่กำกับดูแลกฎหมายฉบับนี้ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์คุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ทุกมิติให้อยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างปกติสุข



●เตรียมปิดอ่าวให้ปลาผสมพันธุ์

นายราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กรมประมงเตรียมประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ทะเลอ่าวไทยตอนกลาง หรือปิดอ่าวไทย คือแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีใช้อย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ ประจำปี 2563 ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์-15 พฤษภาคม 2563 ตลอดเขตพื้นที่พิเศษ 7 ไมล์ทะเล และพื้นที่อ่าวประจวบฯ อีก 30 วัน

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กรมประมงกำหนดให้หลังเปิดอ่าวตอนกลางแล้ว ให้ปิดอ่าวต่อที่เขตพื้นที่พิเศษ 7 ไมล์ทะเล และพื้นที่อ่าวประจวบฯ อีก 30 วัน เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ สอดคล้องกับวงจรชีวิตปลา ทำให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจากการสู่มเก็บตัวอย่างประชากรปลาช่วงมาตรการปิดอ่าวไทยปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าจำนวนสัตว์น้ำและปลาทูมีมากขึ้น

อ.ส.ค.จัดประกวดโคนมครั้งที่ 37 ซึ่งถ้วยพระราชทานในหลวง ร.10



สกูปพิเศษ

ทีมข่าวภูมิภาค

อ.ส.ค.ชวนเกาะติดเวทีประกวดโคนมดีเด่นระดับประเทศครั้งที่ 37 ซึ่งถ้วยพระราชทานจากในหลวง ร.10 และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติปี 63 หวังกระตุ้นเกษตรกรไทยเร่งยกระดับการผลิตน้ำนมดิบให้ได้มาตรฐานรองรับการแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมในและต่างประเทศ และขับเคลื่อนสู่ยุทธศาสตร์นมแห่งชาติ

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า เพื่อแสดงความก้าวหน้าของการปรับปรุงพันธุ์โคนมในประเทศไทย รวมทั้งแสดงศักยภาพด้านผลผลิตน้ำนมของแม่โคนมที่เกิดในประเทศไทยทาง อ.ส.ค. จึงได้มีการจัดให้มีการประกวดโคนมซึ่งถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) สำหรับโคนมที่ชนะเลิศการประกวดโคนม ประเภทที่ 5 โคนมมากท้องแรก อายุไม่เกิน 28 เดือน (ด้านผลผลิต) และถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับโคนมที่ชนะเลิศการประกวดโคนมประเภทที่ 6 โคนมมากไม่จำกัดอายุ (ด้านผลผลิต) ภายในงาน "เทศกาลโคนมแห่งชาติ" ซึ่งจัดขึ้นเป็น



ประจำปีโดยปีนี้ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 37 ณ ลานประกวดโค อ.ส.ค.ในฟาร์ม โคนมไทย-เดนมาร์คอำเภอแมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี ดร.ณรงค์ฤทธิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับปีนี้จัดให้มีการประกวดโคนมดีเด่น 7 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 โคนมรุ่นอายุ 12-15 เดือน ประเภทที่ 2 โคนมรุ่น อายุ 15-18 เดือน ประเภทที่ 3 โคนมรุ่นอายุ 18-21 เดือน ประเภทที่ 4 โคนมรุ่นอายุ 21-24 เดือน (ต้องไม่ผ่านการรีดนม) ประเภทที่ 5 โคนมมากท้องแรกอายุ

ไม่เกิน 28 เดือน (ด้านผลผลิต) ซึ่งถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ประเภทที่ 6 โคนมมากไม่จำกัดอายุ (ด้านผลผลิต) ซึ่งถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิ

ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประเภทที่ 7 โคนมอายุมากกว่าอายุ 24 เดือน (ด้านรูปร่าง)

"โดยหลักเกณฑ์ในการส่งโคนมเข้าประกวดหลักๆ จะต้องเป็นโคนมที่เกิดในประเทศไทยเท่านั้น อายุโคนมถึงวันที่ 16 มกราคม 2563 และโคนมทุกตัวที่เข้าประกวดจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยไม่เกิน 3 เดือน ปลอดจากโรคบลูเชิล โลซีสและวัณโรคมั้ไว้รับรองพันธุ์ประวัติ โดยได้รับการรับรองจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมปศุสัตว์อำเภอและปศุสัตว์จังหวัดหรือหน่วยงานที่ อ.ส.ค. เห็นชอบ และสุดท้ายห้ามส่งโคนมเข้าประกวดข้ามรุ่นซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงความสามารถในการปรับปรุงพันธุ์โคนม และแสดงศักยภาพในการให้ผลผลิตน้ำนมดิบของโคนมไทยจากเกษตรกรไทย"

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ กล่าวอีกว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญเป็น



อย่างยิ่งต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมโดยมีนโยบายที่จะพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงโคนมอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาสู่อาชีพที่มั่นคง ซึ่งการประกวดโคนมสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมนั้น นอกจากช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาพันธุ์โคนม บริหารจัดการฟาร์มโคนมที่ดีขึ้นแล้ว ยังช่วยสร้างศักยภาพความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั้งด้านพัฒนาประสิทธิภาพของปริมาณการผลิตน้ำนมดิบและคุณภาพน้ำนมดิบที่ อ.ส.ค. มุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนเพื่อยกระดับการผลิตน้ำนมดิบให้ได้มาตรฐานรองรับการแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมในและต่างประเทศ และเพื่อขับเคลื่อนสู่ยุทธศาสตร์นมแห่งชาติอีกด้วย

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/สังคม

วันที่: พฤหัสบดี 6 กุมภาพันธ์ 2563

ปีที่: 26

ฉบับที่: 6392

หน้า: 3(บนซ้าย)

Col.Inch: 19.49

Ad Value: 16,566.50

PRValue (x3): 49,699.50

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: สังคมธุรกิจ: ซีพีเอฟ ร่วมขับเคลื่อนโครงการ Green City by MOAC ช่วย ช่วยเพิ่ม...



ซีพีเอฟ ร่วมขับเคลื่อนโครงการ Green City by MOAC ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองกรุง – พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “ปลูกเพื่อป(ล)อด ล้างต้นลด PM 2.5” ภายใต้โครงการ Green City by MOAC ที่ดำเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ 13 องค์กร ภาครัฐ และภาคเอกชน และลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรับต้นกล้าเป็นคนแรก โดยมี เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ รวมทั้ง ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ มาร่วมเชิญชวนประชาชนชาวกรุงเทพฯ ช่วยกันปลูกต้นไม้ จำนวน 1 ล้านต้น ประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับต้นไม้ผ่านเว็บไซต์ www.green-city.online

NATIONzone

UPDATE



มอบนโยบายสทกรณจังหวัด

นางสาวนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการแก่สทกรณจังหวัดใหม่และผู้ตรวจราชการกรม โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติราชการด้วยความเข้มแข็ง ร่วมแรงร่วมใจในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการงานต่างๆ ของสทกรณไปพร้อมกับการบริการพี่น้องประชาชน โดยการเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่ รวมทั้งได้ให้แนวทางในการควบคุมการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร และมาตรฐาน ISO ในโรงงาน เพื่อความปลอดภัยของเกษตรกรและผู้บริโภค

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 200,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/สังคม

วันที่: พุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ปีที่: 19

ฉบับที่: 6552

Col.Inch: 104.51 Ad Value: 114,961

คอลัมน์: คลุกวงใน

หน้า: 4(กลาง)

PRValue (x3): 344,883

ศิลปิน: ชาว-ดำ



page4.kom@gmail.com

jariya@nationgroup.com

●● หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ลึกกว่าข่าว

●● “พญาเสือ”

รายงานตัวเข้าเวร หาข่าว

คม ชัด ลึก มา

บรรณาการคนอ่าน ไม่มี

เฟคนิวส์ล้านเปอร์เซ็นต์

●● โกลั้เข้ามาอีกนิด

ชิดเข้ามาอีกหน่อย

ศึกชกฟอกรัฐบาลจะ

ระเบิดขึ้น “พญาเสือ” จั๊บายสามตา แ่วว่าน่าจะได้ฤกษ์
กะชวก กัน วันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ สัปดาห์สุดท้ายของ
เดือนนี้ก่อนจะปิดสมัยประชุม 28 กุมภาพันธ์

●● หากเป็นไปตามนี้ เท่ากับว่า **ศึกชกฟอก** เกิดหลัง
การวินิจฉัยของ ศาลรัฐธรรมนูญ คดีเงินกู้ 191 ล้าน
ที่ กกต.มีมติยุบพรรคแล้วขงให้ศาลวินิจฉัยต่อ ที่เคาะวันที่
21 กุมภาพันธ์ นี้

●● หวยจะออกทางไหน “พญาเสือ”
ไม่่อยากคาดเดา แต่ผู้สันักตกรณื่บอกว่าเดาทาง
ศาลรัฐธรรมนูญไม่ถูก อาจออกได้ทุกทาง
ที่มีทางออก ทั้งยุบและไม่ยุบ หรือ
ยุบและตัดสิทธิ์ หรือไม่ยุบแต่ตัดสิทธิ์ ได้
ทั้งนั้น

●● “พญาเสือ” มองตามข้อกฎหมาย
ไม่ว่าออกทางไหนล้วนกระทบต่อการ
อภิปรายของพรรค **อนาคตใหม่** เพราะ
หากตัดสิทธิ์ ส.ส. เท่ากับ ส.ส.ที่เป็น
กรรมการบริหารพรรคจะไม่สามารถอภิปรายได้ โดยเฉพาะ
“ดาวสภา” อย่าง **ปิยบุตร แสงกนกกุล** และ **พรรณีการ์
วานิช** เป็นต้น

●● ประเด็นต่อมา หากมีการ **ยุบอนาคตใหม่**
หมายความว่า **ส.ส.อนาคตใหม่** จะต้องหาพรรคใหม่สังกัด

ช่วงขลุมนแบบนี้เราอาจได้เห็นเสียงโหวตหนุนรัฐมนตรีโหวตไว้วางใจท่วมท้นกว่าที่เป็นอยู่ เรื่องนี้อาจอิงกันไปเลย

●● “พญาเสือ” เห็นบรรยากาศงานเลี้ยงที่โรงแรมสุโกศลของ พรรคพลังประชารัฐ แล้ว นักข่าวตกใจว่า “สามมิตร” จับมือ พปชร. แต่ความจริงคือเขาจับมือกันมานานแล้ว วันนี้ใน พปชร. มีการสลายแล้วรวมกัน

●● เพราะที่ผ่านมามีการให้ “ลุงป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และ “ผู้กองธรรมนัส” ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า คมส.ส.นั้น คุ่มเกมในสภาไม่อยู่ สภาล่ม 2 ครั้งติด

●● นายกฯ ลุงตู่ เลยไหว้วาน “ลุงกวง” สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ไปเคลียร์ใจกับ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ และ สมศักดิ์ เทพสุทิน จนกลายเป็นที่มาของการรวมกันในครั้งนี้ คือ สมศักดิ์ กับ สุริยะ เหมือน รัก-ยม สุริยะ งดบุตรการ ส่วน สมศักดิ์ งดงานการเมือง เมื่อรวมกันทำให้เกมในสภาไหลลื่น พิสูจน์ได้จากองค์ประชุมกรณีลงมติญัตติตั้งกรรมการศึกษา มาตรา 44 ล่ม

●● ฉะนั้นที่เห็นภาพ พปชร.และสามมิตร ไปกินข้าวกันนั้นมีการกิจเพื่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ถามว่า หลังอภิปรายอะไรจะเกิดขึ้น คำตอบคือ ปรับ ครม.

●● เชื่อกันว่า นายกฯ ลุงตู่ กำลังดูใจพรรคร่วมรัฐบาล รอดูว่าเสียงของพรรคร่วมจะยกมือให้ รัฐมนตรี 6 คนเท่ากันหรือไม่ หากไม่เท่ากันมีหวังได้ปรับ ครม. ทวงคืนเก้าอี้รัฐมนตรี โดยเฉพาะกระทรวงเศรษฐกิจ ที่สำคัญ ไม่ว่า กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ หรือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อยู่ที่ว่า นายกฯ ลุงตู่ จะใจแข็งขนาดไหน

●● แต่ “พญาเสือ” ฟันธงเลยว่า หลังการอภิปรายมีการปรับ ครม.แน่นอน ไม่ใช่เพราะว่าการอภิปรายของ ฝ่ายค้านมีน้ำหนัก แต่นายกฯ จะถือเอาการอภิปรายเป็น เหตุผลในการ เขย่าเก้าอี้ใหม่

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 200,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/สังคม

วันที่: พุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ปีที่: 19

ฉบับที่: 6552

Col.Inch: 104.51 Ad Value: 114,961

คอลัมน์: คลุกวงใน

หน้า: 4(กลาง)

PRValue (x3): 344,883

คลิป: ชาว-ดำ



สุริยะ จรุงเรืองกิจ

สมศักดิ์ เทพสุทิน

เนื่องจากที่ผ่านมา รัฐบาลสอบตกเรื่องเศรษฐกิจ ฉะนั้น สมคิด จะกลับมาผงาดเป็นรองนายกฯ ด้านเศรษฐกิจอีกครั้ง

● ● ส่วน สุริยะ และสมศักดิ์ จะจองเก้าอี้กระทรวงไหน งานนี้ขึ้นกับว่า สามมิตร ทำผลงานช่วงอภิปรายได้ดีหรือไม่ หากทำผลงานได้ดี ประกอบกับมี ส.ส.งูเห่า ที่แตกมา

จากอนาคตใหม่เพิ่ม เมื่อนั้นแหละ

“สามมิตร” จะกลับมาใหญ่ แถมมีเก้าอี้ปลอบใจ “เสี่ยแฮงค์” อนุชานาคาศัย ด้วย

พญาเสือ

ผวาทะเลหนุนสูง ระลอกใหม่ กปน.เล็ง7-10ก.พ.

กระเทกน้ำ ไล่ความเค็ม

“ปก.” ชี้ 20 จังหวัด
ประสบภัยแล้ง บูรณา
การ ♦ อ่านต่อหน้า 12

ทะเลหนุน □ ต่อจากหน้า 1

จว.-อปท. นำรถบรรทุกน้ำ-รถผลิตน้ำดื่ม ให้บริการน้ำอุปโภคบริโภค บรรเทาความเดือดร้อน ส่วน รว.เกษตรฯ สั่ง กรมชลประทาน เพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำทั่วประเทศ ทุ่มบกว่า 2.4 หมื่นล้าน แก้ปัญหา ทั้งภัยแล้ง-น้ำท่วม ผวาทะเลหนุนสูง กปน.จ่อลุยปฏิบัติการกระเทกน้ำไล่ความเค็มอีกระลอก 7-10 ก.พ. นี้ ขณะอีสาน-เหนือ กระเทกหนัก เกษตรกรนำปุ๋ยใส่ชามกลางของเครื่องสูบน้ำใหม่แทนเครื่องเก่าถูกพายุถล่มพัง ส่วนนครสวรรค์ระดมเจ้าหน้าที่เป่าบ่อบาดาล 37 บ่อ บรรเทาภัยแล้งเมื่อวันที่ 5 ก.พ. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2563 และ 2564 มีนโยบายให้กรมชลประทานเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำทั่วประเทศเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ฤดูกาลผันผวน โดยปีที่ผ่านมามีฝนทิ้งช่วงยาวนาน แล้วกลับมีฝนตกหนักจนน้ำท่วม ดังนั้นหากมีพื้นที่เก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น จะบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัยได้มาก ปีนี้กระทรวงเกษตรฯ จึงตั้งงบประมาณไว้ 24,351 ล้านบาทเพื่อจัดทำแก้มลิงใน 30 จังหวัด 75 โครงการ พัฒนาแหล่งน้ำ 64 จังหวัด 341 โครงการ ขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ 53 จังหวัด 392 โครงการ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ 24 จังหวัด 49 โครงการ รวมถึงขุดบ่อน้ำในไร่นาพื้นที่นอกเขตชลประทาน 66 จังหวัด 40,000 บ่อ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ด้าน นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) เปิด

เผยว่า หลายพื้นที่ที่กระทบภัยแล้ง ปก.จึงบูรณาการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เร่งช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนเต็มที่ โดยร่วมกับจังหวัดระดมเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกล เข้าพื้นที่ได้รับผลกระทบเพื่อส่งน้ำแหล่งน้ำธรรมชาติเข้าระบบผลิตน้ำประปา และเติมน้ำถึงน้ำกลางประจำหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ ส่วนพื้นที่ห่างไกล นอกเขตชลประทาน ไม่มีระบบประปาหรือถังน้ำกลางประจำหมู่บ้าน ได้สั่งการให้นำรถบรรทุกน้ำ และรถผลิตน้ำดื่มไปให้บริการตลอดช่วงฤดูแล้ง โดยย้ำว่าทุกครัวเรือนต้องไม่ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้

นายมณฑล กล่าวอีกว่า สำหรับสถานการณ์ภัยแล้ง มีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หรือภัยแล้ง แล้ว 20 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม นครราชสีมา บุรีรัมย์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และฉะเชิงเทรา รวม 116 อำเภอ 621 ตำบล 5,297 หมู่บ้าน/ชุมชน โดยทุกหน่วยงานได้ร่วมมือกันอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลด้านน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สำนัก ปก. จังหวัด และศูนย์ ปก. เขต หรือทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชม.

ขณะที่ นายรัชชศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เข้าพบ นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์ รอง ผอ.สำนักการระบาย

น้ำ กรุงเทพมหานคร เพื่อหารือแนวทางการรับมือภาวะน้ำทะเลหนุนสูงรอบต่อไป ในช่วงวันที่ 7-10 ก.พ. 63 พร้อมขอความอนุเคราะห์ยืมเครื่องสูบน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำดิบจากคลองประปาฝั่งตะวันตก ผันลงสู่คลองบางโสม บางเลน และระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อช่วยเจือจาง ผลักดันลิ้นความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก รวมทั้งขอความร่วมมือระบายน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจากอุโมงค์ยักษ์ กทม. 30 ลบ.ม.ต่อวินาที สนับสนุนปฏิบัติการ Water Hammer of Chao Phraya River Flow Operation ที่กรมชลประทานร่วมมือกับ กปน. ในการกระเทกไล่ความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา บรรเทาภาวะน้ำเค็มหนุนสูงที่สถานีสูบน้ำดิบสำแล จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นจุดรับน้ำดิบของ กปน. ก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำประปาต่อไป

สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ องค์กรบริหารส่วนจังหวัด นำเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งใน ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว เพื่อเป่าล้างบ่อบาดาล 37 บ่อ หลังชาวบ้านเริ่มขาดน้ำอุปโภคบริโภค เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน หลังภัยแล้งลามจนชาวบ้านต้องหันมาใช้น้ำบาดาลแทน เนื่องจากแหล่งน้ำธรรมชาติแห้งขอดไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ โดย นายวิชา พรมอุทัย นายก อบต.บ้านไร่ เป็นตำบลขนาดใหญ่มี 29 หมู่บ้าน กระเทกน้ำทุกปี เนื่องจากส่วนใหญ่ทำเกษตรและปีนี้แหล่งน้ำตามธรรมชาติแห้งเร็วกว่าปกติ ทำให้ผลกระทบในวงกว้าง จึงต้องเร่งหาแหล่งน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค พร้อมกำชับชาวบ้านให้ใช้น้ำอย่างประหยัด เพราะคาดว่าสถานการณ์

จะรุนแรงและยาวนานกว่าทุกปี

ที่ จ.นครพนม ยังส่งผลกระทบต่อเนื่องระดับน้ำโขงต่ำสุดในรอบหลาย 10 ปี อยู่ที่ 1.50 เมตร ส่งผลให้น้ำในลำน้ำสาขาปริมาณเก็บกักต่ำ ประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต์ ของความจุ เช่นเดียวกับ ลำน้ำอูน ลำน้ำสงคราม ที่ไหลผ่าน อ.นาหว้า และ อ.ศรีสงคราม เริ่มได้รับผลกระทบ การเกษตร นาปรัง ขาดแคลนน้ำ โดย อ.นาหว้า อ.ศรีสงคราม ได้เร่งประสานชลประทาน ระดมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ไปติดตั้งสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรนาปรัง กว่า 30,000 ไร่ คาดว่าต้องระดมสูบน้ำช่วยเหลือต่อเนื่อง ป้องกันความเสียหาย จนกว่าจะเก็บเกี่ยวอีกประมาณ 2 เดือน และมีการสนับสนุนงบประมาณในการเดินน้ำมัน เป็นค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนต่อไป

ที่ลานอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดยโสธร นางมะลิจิตร์ เอกตาแสง อายุ 59 ปี แกนนำกลุ่มชาวบ้านเชียงเพ็ง ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าดัว จ.ยโสธร พร้อมชาวบ้านกว่า 70 คน รวมตัวยื่นหนังสือร้องเรียนให้เร่งรัดจัดหาเครื่องสูบน้ำการเกษตรทดแทนเครื่องเก่าที่สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ที่ถูกพายุพัดพังเสียหายใช้งานไม่ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 62 ส่งผลให้เกษตรกรบ้านเชียงเพ็ง เดือดร้อนไม่มีน้ำทำนา โดยมีนายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร ลงมารับหนังสือ ท่ามกลางกำลังตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กว่า 40 นาย ดูแลความปลอดภัย โดย นายสุวัฒน์ชี้แจงเบื้องต้นว่าการขี้นเครื่องสูบน้ำพื้นที่ใกล้เคียงมาให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ และจะเร่งจัดซื้อจัดจ้างเครื่องใหม่มาแทนเครื่องเก่าให้เสร็จโดยเร็วที่สุด.

ชุมชมเกษตรกรแม่บ้านโป่งกระทิง ดันสับปะรดขึ้นห้างโมเดิร์นเทรด

ดร.จู่อะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยหลังลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้โครงการพัฒนาโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สดขนาดเล็กให้เป็นไปตามหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิต GMP ในพื้นที่แปลงใหญ่ (สับปะรด) อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ ให้ความสำคัญต่อเรื่องมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร โดยมียุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้มีความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันด้านสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ ทั้งนี้ โรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการ

ผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค โดยทำหน้าที่รวบรวมผักและผลไม้จากเกษตรกรมาผ่านกระบวนการผลิตก่อนจำหน่ายสู่ผู้บริโภค ดังนั้นการนำหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร Good Manufacturing Practice (GMP) ซึ่งเป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตมาใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมให้สามารถผลิตภายในโรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สดอย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและจัดการความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

ที่ผ่านมา มกอช. ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการและการกำกับดูแลโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ขนาดเล็กตามหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP)” เพื่อการให้ความรู้ และแนะนำการควบคุมกระบวนการผลิต และใช้เป็นแนวทางในการให้คำปรึกษาและพัฒนาศูนย์ผลิตที่กำลังจะปฏิบัติตามมาตรฐานสินค้าเกษตร ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านโป่งกระทิง ถือเป็นหนึ่งกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฝึก



อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการและการกำกับดูแล

โรงคัดบรรจุผักและผลไม้ขนาดเล็กตามหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP)” พร้อมพัฒนาโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด มาตรฐาน GMP เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค ได้บริโภคสับปะรดที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

ด้าน น.ส.กชกร เกิดโกลา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านโป่งกระทิง กล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านโป่งกระทิง ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม 26 คน มีพื้นที่ทำการเกษตรปลูกสับปะรด รวม 1,000 ไร่ มีผลผลิต 100 ตันต่อเดือน โดยมีห้างโมเดิร์นเทรดรับซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปวางขาย ในตราสินค้า สับปะรดแม่อ้อยถิ่น โดยผลสด จำหน่ายที่บักชีและแม่โคโร ทั่วประเทศ ส่วนผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น น้ำสับปะรด สับปะรดหยี จำหน่ายที่ เดอะมอลล์ บักชี และสยามพารากอน สับปะรดบ้านคา เป็นสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย ที่ปลูกในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภोजอมบึง อำเภอกาบแก้ว อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี มีคุณลักษณะเฉพาะรสหวานฉ่ำ ไม่กัดลิ้น มีกลิ่น





หอม เนื้อละเอียดหนามิ่ ซึ่งเป็นผลผลิตได้ GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วย

ทั้งนี้กลุ่มฯ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการและการกำกับดูแลโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ขนาดเล็กตามหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP)” เนื่องจากเห็นว่ามาตรฐาน GMP มีความสำคัญและประโยชน์อย่างมาก คือ ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยมีคุณภาพ ใช้เป็นแนวทางการผลิต เพื่อประกันว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพปลอดภัย ตรงตามที่มาตรฐานกำหนด และผลิตภัณฑ์มีความสม่ำเสมอในทุก ๆ ลอดการผลิต ช่วยลดข้อผิดพลาดหรือความเบี่ยงเบนที่จะผลิตไม่ได้มาตรฐาน ป้องกันไม่ให้มีข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหรือการควบคุมคุณภาพ ที่สำคัญช่วยลดต้นทุนการผลิต

“ปัจจุบัน กลุ่มฯ ได้รับการตรวจประเมินโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ขนาดเล็กตามหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP) จากกรมวิชาการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกใบรับรองมาตรฐาน GMP คาดว่าจะได้ใบรับรองประมาณเดือนกุมภาพันธ์นี้”